

ข่าวหนังสือพิมพ์ประจำวัน ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙  
โดย กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ขอเสนอข่าวและบทความที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรม และ  
กระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้ทำการตรวจจากหนังสือพิมพ์รายวัน ฉบับดังต่อไปนี้

ฉบับวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๒ เรื่อง

- ศาลถอนประกัน - ส่ง “จตุพร” เข้าคุก จากหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ สยามรัฐ ข่าวหุ้น  
ข่าวสด ผู้จัดการรายวัน โพสต์ทูเดย์ ไทยรัฐ เดลินิวส์ คมชัดลึก บ้านเมือง แนวหน้า  
ไทยโพสต์
- อัยการฟ้องหญิงไก่ จากหนังสือพิมพ์ ข่าวสด ไทยรัฐ

Source :

กรุงเทพธุรกิจ

Date : 12 ต.ค. 2558

Page :

14

No :

# ศาลถอนประกัน-ส่ง'จตุพร'เข้าคุก

ศาลถอนประกัน"จตุพร"ส่งตัวเข้าเรือนจำ เหตุดำเนินการทางนรฐบาลผ่านหลายสื่อ ด้วยถ้อยคำรุนแรง ส่อหวั่นประมาท ขณะที่ยกคำร้อง 4 แกนนำเข้าพิจารณาโดยสุจริต 4 วานนี้ (11 ต.ค.) ศาลอาญานัดฟังคำสั่งกรณียกประกัน ยื่นคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยสั่งเพิกถอนการปล่อยชั่วคราวแกนนำนปช. 5 คน ประกอบด้วยนายวิระกานต์ มุสิกพงศ์ นายจตุพร พรหมพันธุ์ นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ นพ.เหวง โตจิราการ และนายนิสิต สิ้นสุไพโร โดยศาลระบุว่านายจตุพร พุดในทางเสียดี ประชด ประชัน ดำเนินการทางนรฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) บิดเบือนการปฏิบัติหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี กล่าวหาหน่วยงานของรัฐกระทำการโดยมิชอบ ฯลฯ ผ่านรายการโทรทัศน์พีชทีวี เว็บไซต์ ยูทูบ และสื่อสาธารณะอื่น ถือเป็นกรไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการปล่อยชั่วคราว

ศาลพิจารณาคำวินิจฉัยของอัยการแล้ว

เห็นว่า บทสนทนาบางตอน นายจตุพร กล่าวพาดพิงบุคคลอื่นด้วยถ้อยคำค่อนข้างรุนแรงหรืออาจกระทบกระเทือนต่อความรู้สึกของประชาชนที่ได้รับทราบข้อความดังกล่าว ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล ซึ่งถูกพาดพิงและกระทบสิทธิเกียรติยศ โดยที่ศาลได้กำหนดเงื่อนไขไว้ก่อนแล้ว เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น การที่นายจตุพร กล่าวโดยระบุชื่อและกล่าวในลักษณะสื่อในทางดูหมิ่น จึงถือเป็นการกระทำผิดเงื่อนไข

ส่วนจำเลยอื่น ศาลเห็นว่าเป็นการตีความโดยสุจริตเป็นธรรมตามวิสัยของประชาชนทั่วไป ยังไม่ถึงกับดูหมิ่นหรือกระทบสิทธิเกียรติยศหรือชื่อเสียง ศาลจึงมีคำสั่งให้เพิกถอนการปล่อยชั่วคราว นายจตุพร และให้ยกคำร้องของอัยการที่ขอให้เพิกถอนประกันจำเลยอีก 4 ราย

นายวิญญูติ ซาติมนตรี ทนายความ แกนนำ นปช. กล่าวว่หลังจากนี้ 1-2 สัปดาห์

จะยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานขอปล่อยชั่วคราวนายจตุพรอีกครั้ง โดยจะขอให้ศาลได้ส่วน เพราะต้องการจะได้แย้งหลักฐานที่เป็นแผ่นวีซีดีของอัยการโจทก์ที่บางแผ่นเปิดไม่ได้ และอาจจะมีการแถลงให้สัญญาหรือเพิ่มเงื่อนไขเพื่อแสดง ให้ศาลพิจารณา ให้ประกันนายจตุพร

นายกอบเกียรติ กสิวิวัฒน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวว่านายจตุพรจะถูกส่งตัวเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร จากนั้นจะมีการพิจารณาเรื่องการคุมขัง ซึ่งต้องเอ็กซเรย์พื้นที่ ไม่ให้อยู่ร่วมกับคู่กรณี เพื่อความปลอดภัย

ขณะที่นายจตุพร กล่าวผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ ก่อนเข้าฟังคำพิพากษา ว่าหากวันนี้มีสิ่งร้ายกับพวกตนจนต้องสูญเสียอิสรภาพ ขอให้ประชาชนใช้การสนธิสัญญาฉบับนี้เพื่อเรียกร้องให้ได้ประชาธิปไตย เชื่อว่าการตื่นตัวในปัญหาบ้านเมือง ย่อมนำมาให้เกิดเมล็ดพืชประชาธิปไตย

Source : ข่าวสด

Date : 12 ต.ค. 2559

Page : 11

No: 59462867

● อัยการฟ้องหญิงไก่อ่วันที่ 11 ต.ค. ที่ห้องวรชัช ศาลอาญา อ.รัชดาภิเษก ศาลสอบคำให้การคดีค้ามนุษย์ หมายเลขดำ คม. 76/2559 ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีค้ามนุษย์ 2 เป็นโจทก์ ยื่นฟ้องนางมณฑา หยกรัตนกาญจน์ หรือหญิงไก่อ อายุ 59 ปี เป็นจำเลย ความผิดฐานค้ามนุษย์ โดย ศาลเบิกตัวนางมณฑา จากทัณฑสถานหญิงกลางเพื่อสอบคำให้การพร้อมอ่านและอธิบายคำฟ้องให้จำเลยฟังเป็นที่เข้าใจ จำเลย แดลงต่อศาลขอให้จัดทนายความอาสาให้ พร้อมขอให้การปฏิเสธต่อผู้คดี ศาลจึงนัดตรวจพยานหลักฐานคดีต่อไปในวันที่ 14 พ.ย.นี้ เวลา 09.00 น.